

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1545 ราคา 10.00 บาท

“ชวน” ฝากถึงดาราคอลเอาต์ ใช้สิทธิได้แต่อย่าเกินขอบเขต ชีระบบ สช.ไทยไม่ถึงขั้นล้มเหลว

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการดำเนินคดีกับศิลปินดาราคอลเอาต์ที่ออกมา call out การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ว่า ต้องดูแลแต่ละกรณี เราปกครองด้วยกฎหมาย ถ้าไม่ทำผิดกฎหมาย ก็ไม่ต้องกังวล ถ้าหากใช้สิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกินกว่าขอบเขตกฎหมายกำหนดไว้ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ความจริงประเทศไทยถือว่าการใช้สิทธิเสรีภาพสูง แต่เราจะใช้ตามอำเภอใจไม่ได้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็สามารถใช้กฎหมายภายใต้ขอบเขต ไม่มีสิทธิใช้กฎหมายเกินขอบเขตเช่นเดียวกัน เขาไม่ผิดแล้ว ไปกล่าวหาเขา ถือว่าคนกล่าวหาผิด ดังนั้น หากใช้สิทธิโดยชอบก็ทำได้ อย่างกังวล แต่ถ้าล่วงเกินจนกระทบสิทธิของผู้อื่น ผู้อื่นก็มีสิทธิ หากไปแจ้งความคนที่ไม่ได้ทำผิด ผู้ไปแจ้งความถือว่าแจ้งความเท็จ ต่างฝ่ายต่างมีกฎหมายคุ้มครอง เมื่อถามว่า ขณะนี้รัฐบาลเจตนาครอบงำด้าน อยากให้คำแนะนำหรือไม่อย่างไร นายชวน กล่าวว่า ต้องช่วยบรรณรักษ์ประชาชนให้ลดภาระแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลสุขภาพของตัวเอง เช่น การขอร้องให้สวมหน้ากากอนามัย หากเราคิดว่าไม่ใช่ธุระ จะทำให้สถานการณ์หนัก ประเทศไม่ได้มีแต่ปัญหาโควิด-19 ฉะนั้น แต่ละฝ่ายต้องดูแลปัญหาที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด

“คนทำงานมีโอกาสพลาดได้ ปัญหาคนไข้บางคนป่วย เสียชีวิต ดีแล้วที่ทุกคนให้ข้อมูล แต่ไปบอกว่าระบบสาธารณสุขล้มเหลว คงไม่ถึงขนาดนั้น เพราะปัญหาทั่วโลก และเราก็เห็นแล้วว่าปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับที่อื่น ถ้าจำได้ที่เราแก้ไขจนมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ เราก็พูดว่าไม่มีประเทศใดน่าอยู่เท่าบ้านเรา เพราะขณะนั้นประเทศแถบยุโรป อเมริกา จำได้เลยคนไทยในอเมริกาให้สัมภาษณ์ว่า รพ.ที่นั่นให้พ่อครัวคนไทยคนหนึ่งออกจาก รพ. ถ้าไม่ออกจะปลดสายเครื่องช่วยหายใจ ทำให้คนไทยเรียไรเงินได้หลายล้านบาท เพื่อนำพ่อครัวคนนั้นกลับมา ซึ่งตอนนั้นเราบอกว่าไม่มีที่ไหนน่าอยู่เท่าเมืองไทย เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นของเราถือว่าดี แต่วันนี้ทางการเราหนัก แต่ผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งแก้ได้ แต่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเข้าไปช่วย” นายชวน กล่าว

“อรรถวิรัช” แนะนำรัฐบาลเปิดหูฟังเสียงวิจารณ์ ไม่ใช่ไล่ฟ้องอะ ชัดกลับดีเอส ควรเอาเวลาไปทำระบบช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้างดีกว่า

นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี เลขานุการพรรคกล้า กล่าวถึงกรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ออกมาขู่ดำเนินคดีกับศิลปินดาราคอลเอาต์ที่โพสต์ข้อความ Call Out วิจารณ์ต่อต้านรัฐบาล ว่า ศิลปินดาราคอลเอาต์ถึงใจไม่พอใจในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด เหมือนกับประชาชนทั่วไป เพราะมันกระทบทั้งชีวิต และการดำรงชีพ ตัวเลขผู้ติดเชื้อ New High ต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนล่าช้า เติงไม่พอ จำขยาฆ่าเชื้อทันทีไม่ได้ คนตายทุกวัน

“รัฐบาลต้องฟัง ไม่ใช่ไล่ฟ้อง จะไปทำเหมือนคดีความมั่นคงแห่งรัฐ หมิ่นสถาบัน ม.112 แล้วใช้กลไก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่ได้ แยกแยะด้วยระหว่าง ความมั่นคงแห่งรัฐ กับ ความมั่นคงของรัฐบาลเอง รัฐบาลต้องทำให้ชาติเกิดความสามัคคี รักษาโครงสร้างชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอบเขตเต็มพื้นที่ ไฟ ท่วมกลางวิกฤตโรคระบาด เลข กระทรวง DES เอาเวลาไปทำระบบติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังตกค้างดีกว่า” นายอรรถวิรัช กล่าว

“ประมวล” ชัด รบ.สรรพกำลังครบ แต่บริหารล้มเหลวซ้ำซาก เตือนรอวันรับกรรม ใครทำอะไรไว้

นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทยระลอก 4 ว่า ต้องยอมรับว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสในไทยทวียอดเพิ่มสูงขึ้นเป็นหมื่นคนและตายเกินร้อยคนต่อวัน ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก แต่ที่น่าอูจาดตา คือ การมีผู้ป่วยติดเชื้อต้องนอนตายข้างถนน โดยไม่มีใครกล้าช่วยเหลือ ปลอ่ยให้นอนเสียชีวิตประจานระบบการจัดการที่ล้มเหลวของภาครัฐ ทั้งรัฐบาลและผู้ว่าฯ กทม. หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ที่ไหน เพราะมีทั้งงบ รด เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มากมาย จนเกิดคำถามในใจชาวบ้านถึงความล้มเหลวของระบบบริหารจัดการ ส่วนทหารที่เพิ่งออกมาขณะนี้ ควรต้องออกมาช่วยตั้งแต่เดือนก่อนแล้ว เพราะยังมีผู้ป่วยตกสำรวจและไม่มีเตียงรักษา ต้องกักอยู่ที่บ้านโดยไม่มีใครดูแลอีกจำนวนมากเท่าไร ไม่ต้องพูดถึง การประเมินสถานการณ์ และการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาล ทั้งการหาวัคซีน การกระจายวัคซีน ที่สำคัญ วัคซีนคุณภาพ mRNA ที่เข้ามาควรต้องฉีดให้บุคคลากรทางการแพทย์ก่อน

“รัฐบาลควรฟังเสียงประชาชนบ้างว่า เขาเดือดร้อนอย่างไร จะแก้ไขปัญหาก็เป็นต้องฟัง อย่าเป็นผู้บริหารจุดเดือดคำ ที่ใครออกมาวิจารณ์ก็โดนขู่แจ้งข้อหา มีโทษปรับอาจถึงขั้นติดคุก นี่หรือประเทศที่บอกว่าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองพอมืออำนาจ ก็ล้มประชาชน ขณะนี้เศรษฐกิจ การค้าขายของชาวบ้านแย่ ต้องปิดร้าน ธุรกิจล้มละลาย เจ้าของกิจการฆ่าตัวตายไปหลายคน เพราะทนแบกรับภาระหนี้ไม่ไหว คนตกงานล้มปล้นคนจนไม่มีจะกินจากมาตรการที่ไม่แน่นอนของรัฐบาล ผมบอกได้แก่ว่า สักวันพวกท่านจะได้รับกรรมที่ทำไว้ เลือกตั้งครั้งหน้ายังมีหน้ามาขโมยมือไหว้ขอคะแนนประชาชนอีกหรือไม่ หรือคิดว่าจะใช้เงินฟาดหัวพี่น้องประชาชนชื่อเสียงก็ได้กลับเป็นรัฐบาลอีก ก็สุดแต่กรรมของประเทศ” นายประมวล กล่าว

มูมกาศ

รายจ่ายต้องห้าม กรณีผลเสียหายจากการประกอบการ

กรณีอาคารของบริษัทเกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดโดยบริษัทได้ทำประกันอัคคีภัยไว้ ถือได้ว่าเป็นผลเสียหายอันอาจได้รับกลับคืนเนื่องจากการประกันภัย เมื่อบริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หากค่าสินไหมทดแทนมากกว่าผลเสียหาย ผลต่างถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ถ้าผลเสียหายมากกว่าค่าสินไหมทดแทน ผลต่างถือเป็นผลเสียหายที่มีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(12) (กค 0706/9521 ลว. 21 ต.ค. 2547)

บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในสถาบันการเงิน ต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาให้สถาบันการเงินดังกล่าวล้มละลาย โดยในระหว่างรอศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปิดคดี บริษัทจะขายหุ้นในสถาบันการเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามในราคาที่ต่ำกว่าราคาต้นทุนที่ซื้อมา เพราะหากรอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปิดคดีจะใช้เวลาานาน มีโอกาสได้รับคืนค่างานน้อย ถือว่าบริษัทขายหุ้นต่ำกว่าราคาต้นทุนที่ซื้อมาโดยมีเหตุอันควร ผลขาดทุนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลเสียหายจากการลงทุน บริษัทมีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ขายหุ้นได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/6555 ลว. 5 ต.ค. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ